

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 32.94/33.05 จับตาทำที่แบงก์ชาติหลังเอกชนกดดันลดตบ.-ตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ก.ย. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาด
เช้านี้อยู่ที่ 32.94/33.05 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 32.99 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทและสกุลเงินในภูมิภาคแข็งค่า หลังจากเมื่อคืนนี้ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) จากฝั่งยุโรป
อังกฤษ และสหรัฐ ออกมาต่ำกว่าครั้งที่แล้ว

สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ คือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย. จาก Conference Board ของ
สหรัฐ ส่วนในประเทศต้องจับตากรกดันจากภาคเอกชนให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลดดอกเบี้ยเพื่อ
ช่วยภาคส่งออก

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 32.80-33.30 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 143.50/70 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 143.60 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.1100/1115 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1105 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท. อยู่ที่ระดับ 32.921
บาท/ดอลลาร์

-"กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง" ชูผลตอบแทนปรับรอบแรกดีมานด์สิ้น "ยอดจองซื้อ" มากกว่ามูลค่าที่ต้องการระดม
ทุนสูงสุดที่ 1.5 แสนล้าน แต่ที่ 1.9 แสนล้าน ล่าสุด ประกาศจำนวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายที่ 15,000 ล้าน
หน่วย "บล.อินโนเวสต์ เอกซ์" คาดยอดจอง เต็มจำนวนต้น 3 แสนล้าน ช่วยลดความไม่ชัดเจน
10 ปีข้างหน้า

-แบงก์ชาติ" เผยมี 5 รายยื่นคำขออนุญาตตั้งธนาคารไร้สาขา คาดประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากคลังได้กลางปี 2568 ก่อนเปิดดำเนินการภายใน 1 ปี

-ททท.ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์คอนดอร์จากเยอรมนี บินตรงแฟรงก์เฟิร์ตสู่กรุงเทพฯ และภูเก็ต คาดทั้งปี
67 นักท่องเที่ยวเยอรมันเข้าไทยคึกคักเกือบ 9.7 แสนคน ทำเงินสะพัด 6.5 หมื่นล้าน

-ภาคเอกชนกังวลเงินบาทแข็งค่าหนักกระทบเศรษฐกิจสูญเสียกว่า 1.3 แสนล้านบาท จุดจีดีพี 1% วอนรัฐ
เร่งแก้ปัญหาด่วน

-สภาพัฒน์" ชี้ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นำห่วง หลังคุชัตแย้งตั้งเครือข่ายขึ้น "ไทย" เเชชญ 8 ประเด็น หวั่นสงคราม
ตะวันออกกลางขยายวง เร่งสร้างความมั่นคง อาหาร-พลังงาน พร้อมปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ดึงแรงงานฝีมือสูง
เข้ามาช่วยยกระดับเศรษฐกิจ "ศุภวุฒิ" เผยเศรษฐกิจจีนซบเซาต้องส่งออกเงินผิด ผ่านการผลิตสินค้าล้นเกิน แนะ
ไทยบาลานซ์จุดยืนระหว่างประเทศหาช่องส่งสินค้าเกษตรไปจีน

-ผู้ว่าการ PBOC แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันนี้ว่า PBOC จะปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคาร
พาณิชย์ (RRR) ลง 0.50% โดยไม่ได้ระบุช่วงเวลาว่าจะปรับลด RRR เมื่อใด

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับ
หรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกิจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือ
โดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.4 ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน จากระดับ 54.6 ในเดือนส.ค.

-ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในวอชิงตัน (23 ก.ย.) หลังจากมีรายงานว่าภาคการผลิตของยูโรโซนหดตัวลง ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐ ในวันศุกร์นี้ โดยดัชนี PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ในวันจันทร์ (23 ก.ย.) โดยตลาดได้ปรับจี้หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รวมทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มีความตึงเครียดมากขึ้น

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนี PCE ประจำเดือนส.ค.ของสหรัฐ ในวันศุกร์นี้ โดยดัชนี PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เนื่องจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

-นักลงทุนจับตาท้ายแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมว่าด้วยตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยธนาคารกลางสหรัฐ สาขาในวอชิงตันเป็นเจ้าภาพ ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดก่อนสิ้นปี

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้